



ข่าว

www.rid.go.th Facebook: เรารักชลประทาน

กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 2

โทร. 0 5421 7186, 0 5421 8728 โทรสาร 0 5421 8852

Website : www.ori2.go.th E-mail : ori2_om2@hotmail.com

Facebook : ประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 2

สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับฟังรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในภาพรวม การเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. 2566/2567 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของทุกส่วน/โครงการ โดยในที่ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมีความถูกต้อง เพื่อให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วยท้าย ประธานในที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 2 ให้ทุกส่วน โครงการเผยแพร่สาร CKO 2022 ให้บุคลากรในสังกัดอย่างทั่วถึง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง



สารจาก CKO 2022
สำนักงานชลประทานที่ 2

การจัดการความรู้และการเรียนรู้
กับเครื่องมือที่จำเป็นที่งานของเรา

และพัฒนาศักยภาพ โดยตระหนักถึงประโยชน์ของกรมชลประทานที่ 2
ของคู่ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และโครงการนี้
จึงได้ระดมสมองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยกรมชลประทานมีบุคลากรจำนวนมาก
จึงจำเป็นต้องหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมไปใช้ใหม่ ๆ
ตามกระแสสังคมโลก และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งที่จังหวัด
ลำปางได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงงาน
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทาน
บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิภาพ และสร้างความรู้และประสบการณ์
และมีส่วนร่วมได้ส่วนนี้ ดังนั้น หากท่านใดมีความรู้หรือ
เรื่องจัดการความรู้ที่ใช้ในกรมชลประทาน หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ กรุณาติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการส่วน
แผนปฏิบัติการกรมชลประทานที่ 2

นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานชลประทานที่ 2
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 19 กันยายน 2565